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[2nd July 1962 

V.—REVISED BUDGET FOR 1962-63—GENERAL DISCUSSION.” 

* இரு. மூ. கருணாதிதி: கனம் அவைத் தலைவர் அவர்களே 
1962-63 ஆம் ஆண்டுக்கான திதி தில் அதிக்கையை கனம் திதி 
அமைச்சர் அவர்கள் இத்த மன்றத்தின் முன் வைத்து அது இப் 
பொழுது விவாதத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டி ருக்கிற.. 
இத்த தேரத்தில் என்னுடைய கருத்துக்களை அதன் மீது கூற 
ிரும்புகிறேன். வழக்கம் போல புள்ளி a air td Corn அள்ளிக் 

கெட்டி. இத்த அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறார். இப்பொழுது 
தசப்பட்டிருக்கற புள்ளி விவசங்கள் வழக்கம்போலவே ஒன்றுக்கு 
ஓன்று. முரண்பாடு. கொண்டதாகவே இறாக்கிறஅ என்பதை 
சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். . இரண்டாவது ஐந்தாண்டு. இட்ட 
காலத்தில் இரசாயன உரம் போதிய அளவுக்குக் கட்டாது. நிலை 
யிலும் I லட்சம் டன் உணவு தானியங்கள் அதிகமாக உற்பத்தி 
செய்ய முடிந்தது என்ற நிலைமையில் நமத புதிய HD அமைச்சர் 
அவர்கள் குறிப்பிட்டி ருக்கிறார். . ஆனால் இதே மன்றத்தில் இதகத்கு 
மூன் வேறு விகமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, பழைய திதி 
அமைச்சர் அவர்கள் 1961-62 ஆண்டுக்கான வரவு செலவு. திட் 
உ௨த்தை. சமர்ப்பிக்கும்போது இரண்டாவது ஐத்தாண்டு .. திட்ட 
காலத்தில் சுமார் எழு அல்லஅ எட்டு லட்சம் டன் அதிகமாக 
உற்பத்தி செய்யப்பட்டது என்னு குறிப்பிட்டி ருக்கிறார்... 
இடைக்காலத்தில் ஒன்று அல்லது இரண்டு லட்சம் டன்கள் ௮இக 
மாக நிதிநிலை அறிக்கையில் எப்படி புகுத்த என்பு எனக்குப் 
புரியவில்லை. இப்படிப்பட்ட முரண்பாடான புள்ளி . விவசங்கை, 
மக்காச். கவரும்படியான அதிகமான. புள்ளி விவரங்களை 
தொகுத்து இருக்கற நிலைமையில் இந்த அறிக்கை இரக்கறறு 
என்பதை தான் சுட்டிக் காட்ட விரும்புகலேன். 

மூன்றாவது ஐந்தாண்டு தட்ட இறுதிக்குள் உணவு. தானியங் 
க 17 லட்சம் டன் அதிகமாக உற்பத்தி செய்யவேண்டும் என்றும் 
சொல்லப்படுக௦௮. பழைய லட்சிய அளவைப் பரர்க்சூம்போத 
இசண்டராவன மூன்றாவது ஐந்தாண்டு இட்ட காலத்தில் 12.79 
லட்சம் டன் அதிகமாக உற்பத்தி செய்யப்படும் என்னு சொல்லப் 
wig, அப்படி, உற்பத்தியாகி இருக்கவேண்டும். ஆனால் அத்த 
12.79, லட்சம் டன் உணவு அ.இகமாக உற்பத்தி செய்யப்படவில்லை. 
நான் முன்பே முரண்பாடுள்ள இரண்டு புள்ளிவிவ.ரங்களைக் 
காட்டினேனே அந் களவில் சான் உணவு உற்பத்தி அதிகப்படுத்தப் 
பட்டிருக்க ௮. இத்தளவு லட்சியங்கள் ஈடேறுகிற தேரத்தில், 
நிதியமைச்சர் அவர்கள் தந்திருக்க, 17 லட்சம் டன் உணவு 
உற்பத்தி அதிகமாகும் என்ற லட்சிய அளவை எந்த அடிப் 
படையில் நாம் உறுதியாக தம்புவது என்று புரியவில்லை. உரம் 

போதிய அளவு இடைக்காக காரணக்தினால்கான் இசண்டரவ. 
இட்ட காலத்தில் நமது லட்சிய அளவை தரம் அடைய முடிய 
வில்லை என்றா நமத பமைய தஇஇதியமைச்சர் அவர்கள் காரணம் 
த்ரட்டிஞார்கள். இப்பொழுது உரம் அதிகமாகக் இடைப்பகுற்கு 
என்னென்ன தம்பிக்கசை ஊட்டப்படுகிககென்று தான். அறிய
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விரும்புகிறேன். 2926-57-ல் சல்பேட் உம் 1.2 லட்சம் tor என்ற 
அளவில் வழங்கப்பட்டு அதற்குப் பிறகு நான்காண்டுக் கணக்கஇல் 
1960-61 முடியப்போகற. தேரத்தில் 13 லட்சம் டன்தான் வழங்க 
முடிந்தது என்றால் எத்தளவு ௮ அதிகமாக ஆசியிருக்கறஅ 7 
தெய்வேலியில் சயாரிக்கப்படயிருக்கிற உரத்தையும், மற்ற. வகை 
களில் தயாரிக்கப்படும் உரத்தையும் பற்றிச் சொல்லப்படுகிற... 
மூன்றாவ SI இட்ட கால முடிவிற்குள் பாசன rH திலங்களுக்கு 
லட்சம் டான் அம்மோனியம் சல்பேட் உரம் தேவை என்று சென்ற 
ary செலவுத் இட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருத் BS. இந்தக் 
SOME (HBO UGB EGET B உரத்தைப் பொறுத்த 
வரையில், 17, லட்சம் உன் உணவு உற்பத்தியை அதிகமாக்குவதீற்கு 
முயற்சிகள் போதுமானதாகயிருக்கறகா என்று யோ௫த்துப் 
பார்க்கவேண்டும். : அடுத்து உணவு உற்பத்திக்கு இன்கியமையாத 
தாக. இருப்பது: விதைப் பண்ணைகள். 4.959-00-க்ஞுள் :360 விதைப் 
பண்ணைகள் எத்படுத்தப்படவேண்டுமென்று: 1958-௪9. - வரவு 
செலவுக் இட்ட அறிக்கையில் சொல்லப்பட்ட. அப்படி. 860 
விைப்பண்ணனைகளுக்கு கிட்டமிட்டு, இப்போ 130 பண்ணைகள் 
தான் நிறுவ முடிந்தது என்று: கணக்கு காட்டப்பட்டு, அதைப் 
பெருக்குவதற்குப் பதிலாக: ஏற்கனவே ஆரம்பித்த. பண்ணைகள் 

மையாக நடந்தால் உணவு உற்பத்திக்கு போம் என்றளவில் 
1959-60-) வலியுறுத்திக் கூறப்பட்ட. 136 விதைப்பண்ணைகள் 
எற்படுக்கப்பட்டுன்ளன என்று கூறியுள்ளார்கள். 210 விதைப் 
பண்ணைகள் தமக்கு வேண்டுமென்றும். மதிப்பிடப்பட்டிருக்கிற ௮. 
இண்றையதினம் அளிக்கப்பட்டுள்ள திதிதில அறிக்கை மூலம் 
பழைய முடிவை மனுத்இருக்இருர்களா 2. அல்லது. 210. விதைப் 
பண்ணைகள் நமக்குத் தேவை என்ற லட்சிய அளவை அடைய 
என்ன என்ன முயற்சிகள் எடுக்கப்போகறார்கள். என்பதைப்பத்தி 
இத்த. அறிக்கையில் ஓன்றும் . குறிப்பிடப்படவில்லை. உசத்தைப் 
பொனுக்தவரையில் நல்லதொரு முன்னேற்றம் இல்லாத வகையில், 
,ல்பிக்கை ஊட்டத்தக்க வகையில் ஒன்றுமே காட்டப்படாத 

அளவில், 360 பண்ணைகளுக்கு திட்டமிட்டு 136 கான் Sow 
முடிஞ்ச. என்று கூறி, இதுவே போதும் என்ற அளவில் 
குறிப்பிடப்பட்டு அசனால் இருப்தி அடைத்து, 210 பண்ணைகள் 
இருந்தால் ,தல்லபடி. உற்பத்தியைப்பெருக்க மூடியும் என்று 
குதிப்பிட்டு 136 சான் இருக்கிற. என்னு கூறி, 210 பண்ணைகள் 
Bos வழி எஅவும் கூறுதஇருக்கிற திலையில் லட்சிய அளவை, .72 
லட்சம். ௨ன் உணவு உற்பத்தியை எப்படி அதிகப்படுத்தப் 
போூரார்கள் என்ந சந்தேகத்தை நான் . மீண்டும் வலிய௮.த்.இக 
கூற விரும்புகிறேன். ் 

கொழதில் அறையைப் பொறுத்தவரையில் BOS திதி 

யமைச்சர் அவர்கள் இந்த ஆண்டு நிதிநிலை அ.திக்கையில் 
தொழில் வளர்ச்சியில் நமது மாநிலம் வல்லவ திக்கை என்னு 
'சூதிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். நமக்கெல்லாம். கெரியாூ௦ தாரு புத 
மையை சர்க்காசை நடத்துற நிதியமைச்சர் அவர்கள் இன்றைய 
இனம். எடுத் அக்கூறுஇறொர்கள். இடறி விழுந்தால் தொழிற்சாலையில் 
விழவேண்டும், ௧௦௧௫ விழுந்தால் தொழிற்சாலையில் விழவேண்டும்
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என்னு தமிழகத்தில் எங்கு urtssrgyb ப்ரம்: அட்டு 
இருப்பதைப்போன்னு, இதை மீங்கள் யாருமே பார்க்கவில் 
என்பதுபோல தொழில் அறையில் நமத மாநிலம் Gare 
இடக்கவில்லை என்ற மாபெரும் உண்மையை தமக்கு எடுத்துக் 
காட்டியிருக்கிறார்கள். தொழில்வளர்ச்சியைப் பொறுத்தவசையில், 
இரண்டாவது ஜஐந்தாண்டுக்திட்ட வசவேட்டிலம், மூன்றாவது 

ஐத்தாண்டுத்திட்ட வரவேட்டிலும், நமத மாநிலம் தொழில் 
அறையில் oir SHADED SD og என்று குறிப்பிட்டி ருக்க, கோரிய 
399 கோடியை வட நாட்டு சர்க்கார் மறுத்து 200 கொடியே தகரப் 
பட்டு இருக்கும்போது DeGror தமிழகம் தொழில் வளர்ச்சியில் 
முன்னேறியிருக்கற ௮, அல்லது மற்ற மாநிலங்களை விட இ 
மாநிலம் தொழில் அறையில் பின்தங்கவிடவில்லை என்று 
அமைச்சர் அவர்கள் கூறுவதை என்னால் புரிந் அகொள்ள முடிய 

வில்லை. இப்படியெல்லாம் மக்கா ஏமாற்றத்திற்கு அளாக்கா 
Bisa என்னு நான் நிதிநிலை அறிக்கையை சமர்ப்பித்திருக்கும் 
நிதியமைச்சர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். திரும்பத் திரும்ப 
நதெய்வேலிக் இட்டத்தைப்பற்றி ரல் விழுந்த இராமபோன் 
பிளேட்டைப்போல் இந்த மன்றத்தில் அடிக்கடி எடுத்துச் 
சொல்லப்படுகிற ௮, *நெய்வேலித் தட்டம், கெய்வேலிக் திட்டம். a 
என்னு ! மற்ற தொழில்களைப் பொ.துத்தமட்டில், பூர்வாங்க 
ஆலேோசனையில் இருக்கிற, st, ஆசரய்ச்ச நடக்கிற. இடம் பார்த் 
காடவிட்ட, நிலம் வாங்கியொாகி Mita என்ற கட்டங்களில் 
இருக்க, இந்த மாநிலத்தில் தொழில்வளம் அ.இகரித்திருக்கற.௮. 
அல்ல மற்ற மாநிலங்களோடு போட்டியிட்டுக் காட்டும் அளவிற்கு 
எந்சு தொழில்வளர்ச்சியை நிதியமைச்சர். அவர்கள். காட்டு 

இருர்கள் என்னு தெரியவில்லை. பெரும்பரலான தொழிற்சாலைகள் 
யார், யாருக்கு விடப்பட்டிருக்கன்றன 2? மறுபடியும், மறயடியும் 
தனியார். தூறைக்குத்தான் விடப்பட்டிருக்கன்றன, விடப்பட்டு 
வருகின்றன. இரண்டாவ திட்டகாலத்தில் நமது மாநிலத்தில் 

தொழில் நடத்த பதிவ செய்யப்பட்ட கஃ்ப்னிகள் 908. அதில் 

பப்ளிக் லிமிடெட் 66, பிரைவேட் லிமிடெட் 842. அடுத். ரசாயன 
உற்பத்தியில் நாம் வெகுவாக முன்னேறியிருக்கிறோம் என்னு 
குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறஅ. நாம் என்பத யாக்? நாம் என்று 
கூறும்போது FLEET OTE BT OT சூறிப்பிடுகரர்கள் என்று 
எண்ணினேன். ஆனல் அப்படி. குறிப்பிட்டி ரப்பு யாரை என்னு 
பார்த்தால், தாரக்ககரா, இந்தியா சிமென்ட். போன்ற ஸ்.காபனச் 
தகாரைக்கான் அப்படி... குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். தனியார் அறை 
முன்னேற்றத்தைக்கான், நாம் முன்னேறியிருக்கறோம். என்னு 
குறிப்பிட்டிருக்கறொர்கள் அமைச்சர் அவர்கள். Dis தாக, 
தரரங்ககரா, விஸ்கேோஸ், சேஷசாயி,  மகறாஸ் அதுமினியம் 
கம்பெனி, பாரி கம்பனி இவைகளைப் பிசதிபலிக்கிற priors 
இருப்பதால்தான், “நாம் இந்சு ஆட்சியில் சுகம் காண முடியா.,௪. 
காம் இங்கிருந்தால் வாம முடியா ; ஆகவே கப்பல் எறுவோம் ** 
என்னு கப்பல் ஏ.ஜி, கெரடுமைகள் பல அனுபவிக்.தா வருகிறார்கள் 
னை மக்கள். அச்சு ஈ£ம் என்ற வார்த்தையின் பிஇநிதஇகள் 

மை மக்களை வாழ்விக்கும் 'நிலையில் தொழில் ,திட்டங்கக
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வகுக்கவில்லை என்பதை ஒரு குற்றச்சாட்டா௫. இம்மன் தத்தில் 
எடுத்துச் சொல்ல விரும்புகிறேன். தனியார் அறையை ஏன் 
வளர்க்கவேண்டும் அதற்குள்ள காசணங்கள் என்ன ? ஏன் இப்படி. 
பொதக் அறையையும் தனியார் துறையையும் கதம்பம். (மாரி. 
கலக்கிற பொருளாதாசத் திட்டத்தை இந்த அரசினர் மேலும் 
மேலும் வளர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன்பதத்குள்ள 
காசணங்ககா. இத்த அமைச்சசவையிடம் எதிர்பார்க்இறேன். 
தனியார் துறையினர் அடிக்கும் கொள்ளை லாபம் தடுக்கப்பட்டு 
அசசனர் அதை ஏற்று நடத்தினால் மேலும் மேலும் வரிகளைப் 
போட்டு மக்களை வாட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று தான் 

குதிப்பிட விரும்புகிறேன். Dis ஆண்டு 7 கோடி ரூபாய்க்கு வரி 
'பாடப்பட்டிருக்கிறஅ. அப்படி. 7 கோடி ரூபாய்க்கு வரி போடப் 

படும் என்னு முூகலமைச்சர் அவர்கள் அநேகமாக வரி ரே ராடு 
வதற்கு. முன்னரே, இம்மன்றத்தில் இப்பேச்சு வருவதற்கு 
மூன்னகாகவே af வருகிறது வரி வருகிறது என்று பொழு. 
ஈக்களிடம் TOS TF சொல்லி அவர்களை ஓரளவு தைரியப்படுதஇ 
விட்டு.... 

கனம் திரு. எம். பக்தவத்சலம் : கனம் (IPSN FFF அவர்கள் 
கோடி, என்ன சொல்லவில்லை. வரி கூடாதென்று பல கனம் 
அங்கத்தினர்கள் இந்த மன்றத்தில் சொன்னதற்கு முதலமைச்சர் 
அவர்கள் “வரி போட்டால் என்ன தப்பு” என்று சொன்னார்கள். 

இரு. மு. கருணாநிதி : கனம் முகலமைச்சர் அவர்கள் ஏழு 
கோடி. என்று சொல்லாவிட்டாலும் Catan நேோக்தில் இராவிட 
முன்னேற்றக் கழகத்தினர் வெளியிட்ட சவசொட்டி.கனில் 7 கோடி. 
ரூபாய்க்கு வரி போடுவார்கள் என்று உணர்த்து தாட்டு மக்களை 
எச்சரித்திருக்கிறோம். ஆனால் தாட்டு மக்கள் அதைக் கேட்காக 
(இனால் நீங்கள் 139 அங்கத்தினர்கள் என்றும் நாங்கள் 50 அங்கத் 
னர்கள் என்றும் வர நேரிட்டு. தேர்தல் வரை ஒன்று 
சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள், பின்னர் தேர்தலில் வோட்டு 

அளித்ததற்கு தன்றியாக . aster போடுவார்கள் என்பதை 
இத்தாட்டு வாக்காளப் பெருமக்கள் இனிமேலாவ. உணருவார்கள் 

ஏன்னு நம்புகிறேன். இன்று எழு கோடி. ரூபாய்க்கு வரி போடப் 

பட்டிருக்க. ௮. அபிவிருத்தி . திட்டங்ககசா மனதிற்கொண்டு 
பார்க்கும்போ௮. வரி போடும் முயற்சியை கடுக்க முடியாதென்று 

நிதியமைச்சர் அவர்கள் குறிப்பிட்டி ருக்கிறார்கள். 396.2-63-க்கான 

இடைக்கால வரவு செலவுக் இட்டத்தை இம்மன்றத்தில் சுடர்ப் 

பித்த. எல்லோருக்கும் தெரியும். அதில் பழைய நிதியமைச்சர் 

அவர்கள் என்ன குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் என்றால், - வசவு. 92.71 

லட்சம், செலவு 99.67 லட்சம்; அரண்டு Papas: 7 கோடி. என்று 

குறிப்பிட்டார்கள். அதோடு, திருத்தப்பட்டு மதிப்பீடு மறுபடியும் 

வரலாம் என்று சூசகமாக வெளியிட்டார்கள். இடைக்கால வரவு 

செலவுக் திட்டத்தில் எழு கோடி ரூபாய் அண்டு விழுகிற என்னு 

சொல்லிவிட்டு, தேர்தலுக்கு முன்பு அந்த பட்ஜெட் இங்கே 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட காரணத்தால், இந்த எழு கோடி ரூபாயை 

எப்படி. நாம் நிறைவு செய்யப்பேோ றோம் என்பகற்கான வழிவகை
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சொல்லாமல் இப்பொழுது Cag காசணங்கள் Qeraeatu@Qa 
ஏன் என்பதை அமைச்சர் அவர்களே இத்த மன் தத்தில் ஆசாய்த.அ 
பார்தி துக்கூறும்படி தான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். 

அப்பொழுது எழு கோடி. ரூபரய் எப்படிச் சரிக்கட்டப்படும் 
என்னு பழைய நிதி அமைச்சர் சொன்னார் ? 

“. . . பொதுவாக மத்திய அசசின் வரி இனங்களின் வருமானம் 

வளர்ச்சயுற்று வருகின்றது. அதிலும் குறிப்பாக பொருஷ்களின் 
மேல் விதிக்கப்பட்டுள்ள வரிகள் மூலமாகக் இடைக்கும் வருமானம் 
கணிசமாக உயர்த்து வருகற௮. ஆகவே, தம் மாநிலத்திற்கு இத்த 
வரி இனங்களிலிருத்து கிடைக்கக்கூடிய பங்கு கணிசமாக உயர 
௪௮ உண்டு. இஅ மக்கு ஓரளவு தம்பிக்கை அளிக்கக் கூடியதாக 

இருக்கற௮. மேலும், மாதிலங்கட்கு மத்திய வருமானக்திலிருத் து 
கொடுக்கப்படும் பங்கைப்பற்றி மூன்றாவது PRS கமிஷன் 
கற்போணஅு ஆசாய்ந்து வருகிற. பதில வரிகளில் பெரும் 
பாலானவை போதுமான அளவிக்கு விரிந்அ கொடுப்பன அல்ல 
என்பதைப் பற்றியும், மக்களின் அடிப்படையான தேவைகளைப் 
பூர்.தீ தி செய்வதில் மாநில அசசாங்கங்கள் மேலும் மேலும் அதிகப் 
படியான பொறுப்புகளை ஏற்கவேண்டியிருக்கிறனு என்பது 
பற்றியும் நிதிக் கமிஷனுக்கு எடுத்து விளக்கியுள்ளோம். 
விரைவில் : சமர்ப்பிக்கவுள்ள நிதிக் கமிஷனின் அறிக்கை தக்க 
முறையில் மாநிலகங்கட்கு நீதி வழங்கும் என்று எஇர்பார்க்கப் 
படுகிற அ eee: 

என்னு இத்த மன்றத்திலே இடைக்கால. வரவு செலவும் இட்டம் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்டபோது கூறப்பட்டது. 5 

அத்த wry செலவுத் இட்டத்தை ஆதரித் அப் பேசிய ஆளும் 
கட்சியில் உள்ளவர்கள், “ஏழு கோடி ரூபாய் அண்டு விழுந்தும் 
வரி Curtis அரசு அல்லவா அரசு * என்னு பாராட்டினார்கள். 

அத்தக். காரணங்களெல்லாம் இப்பொழுது எங்கே போயின? 
“ஏழு கோடி ரூபாய் அண்டு விழுந்தாலும் பயப்படமாட்டேம், 
வரி போடுவோம்” என்னு அப்பொழு சொன்னால், எங்கே 
தேர்தலில் வோட்டுப் போடாமல் இருத் அவிடுவார்களோ என்பகுற் 
காக அப்பொழுது ஓன்றும் சொல்லாமல், தேர்கலில் வெற்றி 
பெற்று அமைச்சர்கள் ஆளும் கட்சிமினராக வத்து DoH வி 
போடுகிறார்கள் என்பன தவிர வேறு அர்த்கும் என்ன? 
அப்பொழுது நிதி அமைச்சர் தந்த வாக்குறுதி என்ன ஆயிற்று 2 
'நிதிக்கமிஷன் நீதி வழங்கவில்லைய 2? இகற்கான பதிலை கனம் 
அமைச்சர் அவர்கள் இத்த மன்றத்தில் தருவார் என்ன நான் 
கர. அஇூறேன். t ற Sapa 

1961-62-15 ஆண்டுக்கான : வரவு செலவுக். திட்டத்தைச் 
சமர்ப்பிக்கும் தேோத்தில் பழைய PD அமைச்சர், “ ஜனழரயத 
அடிப்படையில் இயங்கும் நாட்டில் வரி மூலம் திதி இசட்டுவதற்கு 
ஓர் எல்லையுண்டு.”” என்று சமது. உரையில் -குறிப்பிட்டி ரூஃ்இருர். 

*பழைய நிதி அமைச்சர் ' என்று தான் சூதிப்பிடுகறபோ௮ு, பூ.இிய 

நிதியமைச்சர், (அது. வேறு, இத Cam, என்கிற. அச்தப் 

~



el 
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28 July 1962] /இரு...மு. கருணாதிதி] 

பிரச்சனைக்கு வரமாட்டார் என்று கருதுகிறேன். * திட்டங்கள் 
நிறைவேற வேண்டுமானால், நிலையான சர்க்கார் இருக்கவேண்டும்” 
என்று இந்த அமைச்சர்கள் அடிக்கடி கூறி வருகஅிறுர்கள். ஆகவே, 
திலையான.. சர்க்கார். இருக்கவேண்டும் என்ற அவர்களுடைய 
கொள்கையின் அடி.ப்படையிலேயே, பழைய திதி அமைச்சர், புதிய 
BD அமைச்சர் என்னு குறிப்பிட்டாலும், இருவரும் ஒரு ஆளும் 
BGS சர்க்காமைச் சார்ந்தவர்களாதலால், ஓரே கொள்கை 

பிரபீலிக்கும் என்த அளவிலேதான் நான் குறிப்பிடுககேன். “ஜன 
தாயக அடிப்படையில் இயங்கும். நாட்டில் வரி மூலம் திதி இரட்டு 
வதத்கு ஓர் எல்லையுண்டு ' ஏன்று குறிப்பிட்ட அத்த வாசகம் இத்த 
BR நிலை அறிக்கையில் எங்கே. போயிற்று? மைஞர் மாதில 

AD அமைச்சர் இரண்டு. தாட்களுக்கு முன்பு என்ன பேசியிருக் 
கிறார்? 42 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு மன்றாவ௮ ஐந்தாண்டுத் 
இட்டக் கரலத்திலே நாம் வரி போடவேண்டும் என்று இருக்கிறது ; 

போடுவதற்கு சாத்தியம் இல்லை; 20 கோடி ரூபாய் அளவித்குத் 
தான் மூன்றாவது ஐந்காண்டுக் திட்டக் காலத்தில் போட முடியும் ; 
அண்டு விழும் தொகையை திட்டக் கமிஷன் த.ந்தாகவேண்டும் * 
என்று, வேண்டுகோளை மைஞசூர் அரசாங்கம் வடக்கே இருக்கும் 
இட்டக். குழுவிற்கு விடுத்திருக்கிறஅ. . அதுபோல தம்முடைய 
திதி அமைச்சர் அவர்களும் தைரியமாக இதை ஏன் சொல்லக் 
கூடாது? நம்முடைய நிதி அமைச்சர் தைரியம். இல்லாதவரா 2 
சென்ற தடவை போலீஸ் அமைச்சசாக இருந்தவர் தானே... 
ஆகவே, தைரியத்தை வரவமைத்துக்கொண்டு நிச்சயமாக திட்டக் 
குழுவினிடம் “அவர் போசாடவேண்டுமென்னு தான் கேட்டுக் 

கொள்கின்றேன். 

இப்பொழு. ஒன்பது கோடி. ரூபாய்க்குமேல் அண்டு 
விழுவதைச் சரிக்கட்டுவகற்காகப். போடப்படுகிற வரிகளைக் 

குறித்த, இன்மையதினம் மேலெழுந்தவாரியாக யாருக்கோ 
போடப்பட்ட வரி என்று சொல்லிவிடலாம். இதனால் பெரும் 
பாலும் பொது. மக்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை நான் 
இங்கே கூற விரும்புகிறேன். 

பஸ்களுக்கு வரி அதிகமாக்கப்பட்டிருக்கிற,அ. கால் ஆண்டுக்கு 
Rist ரூபாய், பத்து ரூபாய், பதினைந்து ருபாய் என்ற ADsa 

களில் வரி அதிகமாக்கப்பட்டிருக்கிற௮. பஸ்களுக்குப். போடப். 
பட்டிருக்க. இந்த வரியை திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் 
எதிர்க்கவில்லை. ஆனால், அப்படிப் . போடப்பட்டிருக்கிற வரி 
யாருடைய தலையிலே சுமத்தப்படுகி௨து. என்பதை ஆசாய 
வேண்டும். Qa பிரயாணிகளுடைய தலையிலே பஸ் கட்டணம் 
மூலமாகச். சுமத்தப்படும் என்பதைக் குதித்து. அறிக்கை 
களெல்லாம் பிரபல பஸ். மூதலாளிகள் ப.த்திரிசைகளில் அழகாக 
வெளியிட்டு விட்டார்கள்: ‘ue கட்டணத்தை உயர்த்த 
இருக்கிறோம் ' என்று அவர்கள் அறிக்கை வெளியிட்டுவிட்டார்கள். 
பஸ் கட்டணம் உயர்த்த பட்சம் 748. பைசா என்று இருந்தாலும், 

இன்றைக்கு நான்கு பைசாவிலிருத்து ஆறு பைசா அளவிலேதான் 
கட்டணம்.  விதிக்கப்படுகிறதஅ.. இத்த, வரி வத்த. IG,
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ம், AG. மூ. கருணாதிதி/ [2nd July 1962 

அவர்களுக்கு இருக்கும் சட்டத்தைப் பயன்படுத்திக்கொண்டு, 
ID, SPOT பைசர வரையிலும் கட்டணத்தை வசூலிக்க முற்படு 
வார்களானால், இத்த வரி மூலமாகப் பாதிக்கப்படுகிறவர்கள் பெரும் 
பாலும் ஏழைகள், பாட்டாளிப் பொது மக்கள் என்பதை தான் 
இங்கே உணர்த்த விரும்புகிறேன். ஆகவே, இந்த வரியைப் 
போடுகின்ஐ”த இதே "தேசத்தில், “கட்டணம் திச்சயமாக உயர்த்து 
விடாது என்பதத்கு சர்க்கார் கருத்த பாதுகாப்பு அளிக்கும் * 
என்னு அமைச்சர் அவர்கள் இங்கே உறுதிமொழி அளிக்க 
வேண்டும். சட்டத்தைத் இருத்தி ஐந்து அல்லது ஆனு பைசா 
அளவிலேகதான் கட்டணம் இருக்கவேண்டும் என்னு இந்தச் சர்க் 
கார் இதற்கான சட்டத்தை மாற்தியமைக்கவேண்டும். அப்படிப் 
பட்ட உறுதிமொழியைக் தந்துவிட்டு, இக்க வரியைப் போட்டால் 

கந்தன் பொதுமக்கள் பாதுகாக்கப்படுவார்கள் ; இல்லாவிட்டால், 

“அடிப்பது போல் அடிக்கிறேன், நீ அழுவது போல் அழு”? என்று 
பஸ் முதலானிகளைப் பார்த்துச் சொல்வதாகத்தான் இருக்கும். 
பஸ் தொழிலைத் தேசியமயமாக்கவேண்டும் என்ற கோரிக்கையைப் 
புதக்கணித்துவிட்டு இன்றையதினம் பள்ஸுக்கு வரி போடுவது 
See pS! என்றால், “தும்பை விட்டுவிட்டு வால்ப் 

பிடிக்கும் கதை: யாகத்தான் இருக்கறத. பஸ் தொழில் தேசீய 
மயமாக்கப்படுமானால் வரியை விட அதன் மூலம் அதிகமான 
வருமானம் நிச்சயமாக வரும் என்பதை தான் இத்த சர்க்காருக்குச் 
சுட்டிக் காட்டுகிறேன். 

லாரிகளாப். பொறுத்தவரையில், Apu லாரிக்காசர்கள் பஸ் 

முதலாளிகள் பெருதிற அத்த. அளவுக்கு லாபச் ௪ம்பா இக்கவில்லை. 
அவர்களுக்கு வரி போடுவதைப்பற்கிச் சந்திக்கவேண்டும். UGB, 
இருபது லாரிகள். வைத்திருப்பவர்கள் இத்த வரியினால் பாதிக்கப் 
படமாட்டார்கள். என்றாலும், ஓரு லாரி, இரண்டு லாரிகள் 
வைத்்அக்கொண்டு பிழைப்பு தடத்திக்கொண்டிருப்டவர்கள் 
திச்சயமாக பாதிக்கப்படுவார்கள். அதை இத்த அமைச்சரவை 

AL PB சந்திக்கவேண்டும். லாரிகளுக்கு வரி போடும் காரணது 
கால் ஏமை மக்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள். உணவுப் பண்டங்களின் 
விலை ஏற்றத்திற்கு AGW காரணமாகும். இவைகளை இந்தச் 
சர்க்கார் யோ௫ிக்க வேண்டும். 

மின்சார உபயோகத்தின் Ba வரி விதிப்பதைப் பொறுத்த 
வரையிலும், “லோ டென்ஷன் ' மின்சாரம் விவசாயத்இற்குப் 
பயன்படுகிறஅ. அதற்கு வரியிலிருந்து விலக்கு தேவை. டு 
களைப் பொறுத்த வசையில், ஆடம்பரமான விளக்குகள், வர்ண 

விளக்குகள், வாழைத் தண்டு விளக்குகள் முதலியவற்றைப் போட் 
டிருந்தால், அதற்கு மின்சார வரி இருக்கலாம். ஆனால், 15 வாட்ஸ், 

2 வாட்ஸ் என்ற அளவில் மின்மினிப்பூச்சி போல் விளக்கு 

வைத்அுக்கொண்டிருக்கற, சாதாரண நடுத்தரக் குடும்பங்களுள்ள 

அத்த வீடுகளுக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட வழிவகை காணவேண்டு 

மென்னு நான் கேட்டுக் கொள்கிதேன். 

தில வரியைப் பொனஅுத்தவரையில், குறிப்பிட வி Hint DE mew. 

சென்ற முப்பு ஆண்டுகளிலே நிலங்களினுடைய கரம் பல 

தில்மைகளாக மாற்றப்பட்டிருக்கிற௫. மானாவாரிப் பாசனமாக
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ஹீ July 11962] /இிரு. மு. கருணாதிதி/ 
இருத்தது வளமான. பாசனமாக : மாறியிருக்க; வளமாக 
இருத்தது வானம்;பார்க்கன்ற சிமையாக. இருக்கற. முப்பு 
ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள், புதிய நிலைமைகள், இவை. க 
கவனித்து, ' நிலங்களின் “தரம்: சரியானபடி . வகுக்கப்பட குழு 
ஓன்று அமைக்கப்படவேண்டும். அப்படி அமைக்கப்படுகத குழு, 
தற்போது இருக்கற நில வரி விதத்திலே மாறுதல் செய்யலாம். 
இப்பொழுது பூதிகாக' விதிக்கப்படுகிற நில வரியைக் கைவிட 
வேண்டும். அந்தக் குழு அமைக்கப்பட்ட பிறகு, நில வரி 
UI Ges கவனிக்கலாம். . 

- குதிரைப் பத்தய வரி ADgmser இரட்டித்அ.. அதன் மூலம் 
24 லட்சம் ரூபாய் கிடைக்கும். என்று சொல்லப்படுகிறது. குதிரைப் 
பத்தய முழையை ஓழிக்கவேண்டுமென்று : மக்கள். கூறிக்கொண் 
டிருக்கிறார்கள். ம விலக்குக் திட்டம். வத்த காரணத்தால், மத 
ஒழிக்கப்பட்டது. கலால் வரி மூலம்.இடைத்து வந்த. 17 கோடி 

ரூபாயை இழுத்து அந்தத் தய செயலை நாட்டிலிருந்து ஓதித்தூ 
விட்டோம் என்ற பெருமை பெற்றிருக்கிற இந்த சர்க்கார் குதிரைப் 
பத்தயத்தையும் OPsg, “அகனால். கிடைக்கின்ற சொற்ப 
வருமானத்தை இழக்கத் தயாராயிருக்கவேண்டுமென்று தான் 
கேட்டுக் கொள்கின்றேன். அகல் 

ட இறுதியாக, இத்த ஆண்டு. நிதி நிலை அறிக்கையில், மக்களுடைய 
வாழ்க்கையை அரித்துக்கொண்டிருக்கிற. .. விலைவாசி உயர்வுப். 
பிரச்சனையைப் பற்றி. அமைச்சர் அவர்கள் எதுவுமே. குதிப்பிடா 
தது.மிகவும் வருத்தத்தக்கள. விலைவாசி .ஏற்றத்தின். காரண 
மாகத்தான். பொருளாதாரத் அறை. பாஇக்கப்பட்டிருக்கற அ ; 
பொருளாதாச வளர்ச்சி குன்றிக். உடக்கிறஅ. நம்முடைய இட்டன் 
களின் முன்னேற்றம் பாதிக்கப்படுகிறது, என்னு பழைய திதி 
அமைச்சர் கூறியிருக்கிறார் அதைப் புதிய திதி அமைச்சர் 
கவனிப்பாரா என்னு கேட்டுக்கொண்டு, இந்த விவாதத்தில் 
என்னுடைய. கருத்தை இத்த: அளவில் முடித்துக் கொள்கிறேன். 

(இரு. ஜே. மாதா கவுடர்: கனம் சபாநாயகர் அவர்களே, திதி 
அமைச்சர் அவர்கள் சமர்ப்பித்திருக்கும் 1962-63-ஆம். ஆண்டினு 
டைய இிருத்தப்பட்ட திதி நில் அறிக்கையை வரவேற்று. எனது 

கருத்துக்களை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். இந்த ஆண்டுக்கான 
இருத்தப்பட்ட நிதி நிலை. அறிக்கை. இங்கே சமர்ப்பிக்கப் 
பட்டிருக்கும் இந்த நேசத்தில், புதிய வரிகள் போட இருப்பதைப் 

பற்றி எதிர்க் கட்சியிலே இருக்கும் அங்கத்தினர்கள். மாறுபட்ட 
கருத்துக்களை எடுத்துச் சொல்ல முன்வரலாம். ஆனால், இத்த 

வரியினால் யாருக்குதி. தொல்லைகள் ஏற்படும் என்பதைப்பற்றி 

அவர்கள். குறிப்பிடும் தேசத்தில் பஸ் முதலாளிகளுக்கு வரி என்று 
விதித்திருத்தாலும், மறைமுகமாக . அது மக்களைத்தான் சாரும் 

என்று அவர்கள் குறிப்பிகெறார்கள் : 

இது. பழைய பல்லவி. கடத்த. ஐந்தாண்டு. . காலமாக இகே.. 

பாட்டைதக்தான் எதிர்கட்டுக்காசர்கள் பாடிக்கொண்டிருக்கிறார் 

கள். . எனக்கு. முன்பு பேசிய இரு, கருணாதிதி அவர்களும் pe 
கர்ண்டு காலமாக :இதே பல்லவியைக்தான் . பாடிக்கொண்டிருக் 
தார்கள். ் 
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